

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

**BÀI DỰ THI**

**CUỘC THI VIẾT VỀ  
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,  
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA  
“DẠY TỐT, HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO  
TRONG DẠY VÀ HỌC” NGÀNH GDĐT HÀ NỘI  
NĂM HỌC 2023 - 2024**

**Thông tin tác giả:** Họ và tên: Nguyễn Như Duy  
Năm sinh: 2010  
Trường: THCS Nhân Chính  
Điện thoại: 0983321610

**Thông tin nhân vật:** Họ và tên: Dương Thị Hạnh  
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính  
Điện thoại: 0963558068

Thanh Xuân, tháng 9/2023

Nằm trong một con ngõ nhỏ của phố Quan Nhân có 1 ngôi trường mang tên trường THCS Nhân Chính - mái trường thân yêu ấy là nơi chúng em đang theo học. Ở đó, thầy cô là cha, là mẹ; bạn bè là người thân gắn bó mật thiết với chúng em và cùng chúng em tạo nên những kỷ niệm khó phai.

Trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, ai cũng có những người thầy, người cô mà chúng ta yêu quý, kính trọng. Và em cũng vậy, suốt trong 3 năm học vừa qua tại mái trường thân yêu này, cô giáo Dương Hạnh - cô giáo dạy môn Mỹ thuật của chúng em, đã để lại trong em ấn tượng khó phai mờ. Ấy vậy mà thời gian thật vội vã trôi đi, không dài, nhưng cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để chúng em hiểu, gắn kết và yêu thương nhau, và trên hết là để em thêm yêu quý cô giáo dạy Mỹ thuật của chúng em nhiều hơn.

Năm nay, cô đã 51 tuổi rồi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp. Ở cô luôn toát lên một sự thân thiện với ánh mắt biết cười, giọng nói nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.



Em còn nhớ, lúc em mới bước vào trường THCS Nhân Chính với những môn học mới khiến em đã bồi hồi, xao xuyến biết bao. Nào là Lịch sử - Địa lý, nào là Khoa học tự nhiên, nào là Lịch sử địa phương, nào là Hoạt động trải nghiệm.... Và trong số những môn học đó, môn học mà em yêu thích nhất có lẽ chính là môn Mỹ thuật. Em còn nhớ như in ngày đầu tiên cô bước vào lớp học, cô như một nàng tiên dịu hiền với ánh nhìn trù mến, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng khiến lòng em cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cô dạy chúng em cách cảm nhận những gam màu hội họa, cô dạy chúng em vẽ theo chủ đề với những hình ảnh dung dị, gần gũi về thầy cô và mái trường, về các chú bộ đội, về bảo vệ hành tinh xanh, về an toàn giao thông... Cứ như thế, từng tiết học Mỹ thuật của chúng em trôi qua nhẹ nhàng trong không khí thoải mái, đắm chìm trong nghệ thuật. Và không biết tự bao giờ, Mỹ thuật đã trở thành môn học yêu thích của em. Em yêu Mỹ thuật không chỉ vì sự sáng tạo độc đáo của môn học, mà em yêu Mỹ thuật bởi em có một cô giáo tuyệt vời, người khơi nguồn cho những đam mê nghệ thuật trong em. Em còn nhớ cô Hạnh vẫn thường nói với chúng em: “Học Mỹ thuật là các con đang học cách cảm nhận về cái đẹp, nhưng cao hơn thế, qua môn Mỹ thuật, con còn học được cách ứng xử đẹp, văn minh, lịch sự”. Có lẽ cũng chính vì thế mà cô rất dịu dàng, thân thiện. Chúng em luôn háo hức mong chờ đến mỗi tiết học Mỹ thuật của cô, bởi ở đó, chúng em không chỉ được học kiến thức, mà cô còn dạy chúng em biết bao điều hay, từ học cách yêu thương đến cách cho đi yêu thương, từ những việc làm nhỏ nhưng lan tỏa nhiều ý nghĩa.... Tất cả những điều đó, chúng em đều được học từ cô - cô giáo dạy Mỹ thuật yêu quý của chúng em.

Em luôn nghĩ mình thực sự thấy may mắn khi được học với một cô giáo tận tình và hiểu học trò của mình đến vậy. Chỉ hai năm học thôi nhưng cô và chúng em đã có biết bao kỉ niệm thật đáng nhớ. Em không thể nào quên những giờ trải nghiệm thực tế ngoài trời để chúng em có thể thỏa sức sáng tạo với thiên nhiên, chúng em đã có những tác phẩm hội họa độc đáo nhất, ấn tượng nhất ngay tại những bức tường ở ngôi trường yêu quý của chúng em, từ những nét vẽ đầu tiên, từ những hình ảnh đầu tiên, từ những sắc màu đầu tiên, tất cả, tất cả những cái đầu tiên ấy, chúng em được học từ cô, cô giáo kính yêu của chúng em.





Cô ơi! Em biết được rằng tập thể lớp chúng em có được thành tích xuất sắc trong suốt hai năm qua chính là nhờ công lao to lớn của cô. Bởi em biết cô coi lớp là gia đình thứ hai của mình. Cô không ngại khó, ngại khổ mà những ngày, tháng qua cô luôn ở bên chúng em giảng giải những kiến thức Mỹ thuật mà chúng em luôn cho là còn xa lạ, khó cảm nhận.



Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Dương Thị Hạnh, mà lớp 8a5 đã tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức và đạt được những thành tích cao.



*Nguyễn Như Duy đạt giải nhất*



*Nguyễn Cao Hà Anh đạt giải nhì*





*Lê Bảo Hân đạt giải ba*



*Trần Phương Thảo đạt giải ba*

Em cảm ơn cô đã tận tụy hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô vì đã là người mẹ thứ hai của 48 đứa con ngây thơ, dại khờ 8A5. Và trên hết, em xin cảm ơn cô vì cô đã cho chúng em những khoảng thời gian thật tuyệt vời của lứa tuổi học trò đẹp như thơ mộng.....

**HIỆU TRƯỞNG**

*Nhân Chính ngày 05 tháng 9 năm 2023*  
**Người viết**

**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**Nguyễn Như Duy**